



**CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM ÚC CHÂU**  
**VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY IN AUSTRALIA. VCCA.**  
**VIETNAMESE CATHOLIC CHAPLAINCY IN AUSTRALIA**

95 Mt. Alexander Road, Flemington, Victoria 3031  
Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au; minhnam.nguyen2014@mail.com

---

**THƯ GỬI CÁC BẠN TRẺ CÔNG GIÁO VIỆT NAM – ÚC CHÂU.**  
**NHÂN DỊP ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ TOÀN QUỐC TẠI PERTH THÁNG 12 – 2019.**

Các bạn trẻ Việt Nam tại Úc Châu thân mến,

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi: *“Hãy ra đi, đem Tin Mừng cho mọi người”*. Các con hãy vui mừng tỏ cho mọi người biết các con là môn đệ của Chúa Giêsu và hãy đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người các con gặp gỡ, chung sống và làm việc. Các con hãy làm cho niềm vui của Chúa thấm vào nơi các con sống, trường lớp các con học, đường phố các con đi và mọi nơi các con tới. Với niềm vui của Chúa chất chứa trong lòng, các con hãy làm cho thế giới được tươi đẹp hơn và lòng người được an bình hơn.

Nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ toàn Úc Châu tại Perth, chúng tôi các Linh Mục trong Tuyên Úy Đoàn viết thư thăm hỏi và khích lệ các bạn. Xin Chúa cho ngày gặp gỡ của Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam, trước thềm Đại Hội giới trẻ Úc Châu đem lại cho các bạn niềm vui, cũng như ghi thêm một nét đậm trong nỗ lực sống ơn gọi và sứ mệnh của người Kitô hữu Việt Nam, môn đệ của Chúa Giêsu tại Úc Châu này.

Đại Hội Giới Trẻ lần này được các Bạn Trẻ khắp nơi trong liên bang Úc cùng nhau cử hành vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, tuần đầu của Tháng 12 cuối năm. Đây là dịp tốt giúp các bạn chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng sinh làm người, với sứ điệp mang lại hòa bình cho thế giới, mà các bạn là những nhân tố mà đại hội chuẩn bị cho các bạn ra đi thi hành nhiệm vụ cao cả ấy.

Đặc biệt, xin các bạn hãy nhớ trong chuyến hành hương điều quan trọng này là các bạn là những hạt giống Đức Tin, những hạt giống được sinh ra từ những hạt giống mang mầm sống của Đức Kitô đã được ấp ủ, tưới đẫm bằng dòng máu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam anh hùng. Hôm nay chính là lúc các bạn thể hiện hiệu quả và sức mạnh của đức tin kiêu hùng ấy. Các bạn hãy can đảm lên và nắm lấy thời cơ thuận tiện này để loan báo Tin Mừng mà Cha ông của chúng ta đã gây dựng và dùng cái chết để minh chứng.

Để thực hiện được điều này, chính các bạn phải là những người đầu tiên cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc của Chúa. Các bạn trước hết phải dùng động lực nội tâm để đến với đại hội này, tức là bằng quyết tâm quả cảm của chính bản thân mình, chứ không phải vì một sức ép nào từ bên ngoài đâu là từ cha mẹ. Trong cuộc hành hương này, chính các bạn phải ý thức rằng các bạn là dân Itrael mới đang hân hoan lên Đền Thánh Jerusalem mới. Nơi ấy, các bạn sẽ gặt hái được hạnh phúc đích thực. Chúng tôi tin tưởng là các bạn đang dày công tìm kiếm niềm hạnh phúc đích thực đó mỗi ngày trong cuộc đời. Nhưng thay vì hạnh phúc, có thể các bạn lại thấy cuộc đời tẻ nhạt, buồn chán; thấy lòng lo âu, khắc khoải...

Vậy niềm vui và hạnh phúc thật là gì và làm thế nào để tìm được? Câu trả lời Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra chính là sứ điệp của Chúa: “*Hạnh phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.*” (Mt 5,3).

Hy vọng các bạn là những người trước khi hành hương về Nhà Chúa (Đại Hội) đã trở thành những môn đệ đã luyện tập cho lòng được thanh thoát khỏi tất cả để chỉ nương tựa vào khao khát vào một mình Chúa, lấy Chúa làm gia nghiệp, là kho tàng của lòng mình. Nhờ vậy, các bạn sẽ được thỏa lòng. Vì ngoại cảnh và lòng người tuy có thay đổi, nhưng người môn đệ đã nhận Chúa làm gia nghiệp thì lòng luôn an bình và hạnh phúc.

Với tất cả tình thương mến, chúng tôi chào các bạn và chúc các bạn mừng Đại hội với niềm vui, bình an và hạnh phúc của Chúa. Xin Mẹ Maria che chở và giúp các bạn gìn giữ, bảo vệ niềm vui, bình an và hạnh phúc của Chúa Kitô sức mạnh trong lòng các bạn luôn được vẹn toàn.

Thân mến trong Đức Kitô và Hiền Mẫu Maria.

Ngày 24 tháng 07 năm 2019



Chủ Tịch: Cha Giuse Trần Ngọc Tân

Phó Chủ Tịch: Cha Paul Chu Văn Chi

Thư Ký: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm

Thủ Quỹ: Cha Giuse Vũ Minh Nguyên

Truyền Thông: Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB, Chủ nhiệm Nguyệt San Dân Chúa UC.